
Fundur í fræðslunefnd miðvikudaginn 12.01.2011 

Mættir: Arnfríður Aðalsteinsdóttir, Kristinn Lárusson, Mirjam Blekkenhorst, 
Steinunn Guðnadóttr, Axel jóhannesson, Sólveig Óladóttir, Siggeir Stefánsson og 
Hlöðver Ingi Gunnarsson 

Siggeir formaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna 

1. Skýrsla skólastjóra leikskólans. 
Starfið gengur samkvæmt áætlun og fram kom að 3 börn yngri en 18 
mánaða bættust við í janúar og eru þá 37 börn í leikskólanum  

2. Skýrsla skólastjóra Grunnskólans. 
Prófavika stendur yfir og í næstu viku eru foreldraviðtöl, danskennsla er í 
næstu viku. Tölvukerfið er ekki í lagi og þarfnast lagfæringar  

3. Ráðning á kennurum. 
3 umsóknir bárust um 50 % stöðu á Leikskólanum Barnabóli og  mælir 
Skólamálaráð með ráðningu Jóhönnu Regínu Aðalbjörnsdóttur  

Ráðning  kennara í Grunnskólann, skólamálaráð mælir með ráðningu 
Helga Mars Árnasonar í 50% stöðu  

4. Viðhalds og framtíðarmarkmið  vegna húsnæði skólanna. 
Skólastjórar taka saman lista yfir viðhald og framtíðarmarkmið. 
Skólastjórar lögðu fram lista yfir viðhald  

5. Mötuneyti og matreiðslukennsla. 
Umræða var um mötuneyti og matreiðslu skólans  

6. Faglegt starf í skólunum. 
Umræða fór fram og skólastjórar fóru yfir málið. Steinunn lagði fram 
áætlun um tengsl á milli leik- og grunnskóla  

7. Kynning á starfstengdu námi og kostnaði. 
Arnfríður lagði fram kynningu á starfstengdu námi, umræða fór fram  

8. Trúnaðarmál, fært í trúnaðarbók  

solla@sjbok.is     


